
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 11/2562 

วันที่ 4 กนัยายน 2562 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 2 อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายทินกร  นําบุญจิตต์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สญัชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี 14/2562 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 



๒ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
  ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข รองอธิการบดี 
๙. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี 
๑๒. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๕. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๖. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๗. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๘. อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๙. อ.นิล พันธ์ุคงช่ืน รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๐. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒๑. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒๒. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๓. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๒๔. ผศ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๒๕. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๒๖. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ 
๒๗. ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ ์ อาจารย์ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 
๒๘. อ.ดร.รัฐ ใจรักษ ์ อาจารย์ประจําภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ 



๓ 
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๒๙. อ.ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์ อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ 

๓๐. อ.ดร.วิภาวี ศรีคะ อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชีและการเงิน 
คณะวิทยาการจัดการ 

๓๑. ผศ.ดร.กมลทพิย์ คําใจ อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชีและการเงิน 
คณะวิทยาการจัดการ 

๓๒. อ.กิรณา ย่ีสุ่นแซม อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชีและการเงิน 
คณะวิทยาการจดัการ 

๓๓. ผศ.รัชนีกร ปัญญา อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญชีและการเงิน 
คณะวิทยาการจัดการ 

๓๔. อ.พรรณรัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด 
คณะวิทยาการจัดการ 

๓๕. ผศ.ปณชนก ชาญไววิทย์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓๖. ผศ.ปมณฑ์ ภูมาศ อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๓๗. ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์  อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

๓๘. นายมารุต เป่ียมเกตุ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๓๙. นางสาวสุชาภัสร ์ กันติยะ นักวิชาการศึกษา  

สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  

1.1.1 พธิเีปดิห้องปฏบิตักิารนเิทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
ชั้น 2 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่  

 
 นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
ได้แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และได้กําหนดพิธีทําบุญและเปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ และกิจกรรมเปิดบ้านนิเทศศาสตร์ CMRU 
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“สื่อสาร สร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ” ในโอกาสครบรอบ 33 ปี แห่งการก่อต้ังภาควิชานิเทศศาสตร์ ในวันจันทร์  
ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.09 – 10.39 น.  ณ ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ช้ัน 12 อาคาร 90 ปี  
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 ในการน้ี จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีทําบุญและเปิดห้องปฏิบัติการดังกล่าว 
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ 
 

 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
  
  1.2.1 การมอบสัมฤทธิบตัรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

ทีผ่่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ และไดร้บัเงนิประจาํตําแหน่ง จํานวน 3 ราย  

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นชอบให้
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 3 ราย ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
ได้แก่  
 ๑)  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ปณชนก ชาญไววิทย์ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันตก  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงาน 
ที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การแปล 1” และ
งานวิจัย เรื่ อง “ Improving English Skills of Grade 9 Students in Educational Opportunity Expansion 
Schools under the Office of Chiang Mai Primary Education Service Area 2 by Using Computer 
Assisted Instruction (ปริมาณงาน 100%)”  
 ๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงาน 
ที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่  
  (1)  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม”  
  (2)  งานวิจัย จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
   (2.1)  เรื่อง “Cultivation of Arthrospira (Spirulina) Platensis Using Low Cost 
Medium Supplemented with Lac Wastewater” (ปริมาณงาน ๙0%) 
   (2.2)  เ รื่ อ ง  “ Proximate composition, total phenilics content and 
antioxidant activities of microalgal residue from biodiesel production” (ปริมาณงาน 50%) 
 3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมี
ผลงานที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่  
  (1)  เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “หลักการแปรรูปผลิตผลการเกษตร”  
  (2)  งานวิจัย จํานวน 3 เรื่อง ดังน้ี 



๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

   (2.1)  เรื่อง “การพัฒนาข้าวคั่วสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษา
ชุมชนเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” (ปริมาณงาน 80%) 
   (2.2)  เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี กายภาพและจุลชีววิทยาของ
นํ้ามันงาบีบร้อนและบีบเย็นในสภาวะเร่ง” (ปริมาณงาน 40%) 
   (2.3)  เรื่อง “ฤทธ์ิการต้านแบคทีเรียบางชนิดของผลิตภัณฑ์ข้าวหมากจาก 
ข้าวเหนียวกล้อง” (ปริมาณงาน 50%) 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบและขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการและเงินประจํา

ตําแหน่ง ทั้ง 3 ราย 
 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 
 1.3.1 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

ปทีี่ 3 ฉบบัที่ 8 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําข่าวสารสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/
กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.1 จงึนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  

 
 1.3.2 แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

เรื่อง ข้อเท็จจริงการชาํระคา่แห่งการงานตามคําชีข้าดของคณะอนญุาโตตลุาการ 
กรณกีารก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครศุาสตร์  
และกลุ่มอาคารหอพกันกัศกึษาครศุาสตร ์

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติใช้เงินคงคลัง โครงการชําระเงินค่าแห่งการงาน
พร้อมดอกเบ้ียตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ กรณีก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์และกลุ่มอาคาร
หอพักนักศึกษาครุศาสตร์ จํานวน ๔๗,๒๔๕,๐๗๑.๖๕ บาท โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ และมอบ
มหาวิทยาลัยไปดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ซึ่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยควรทําหนังสือช้ีแจงหรือแถลงการณ์ในกรณีดังกล่าว
เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจที่ตรงกัน 



๖ 
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 บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ออกหนังสือแถลงการณ์ เรื่อง ข้อเท็จจริงการชําระค่าแห่งการงานตามคําช้ีขาด
ของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีการก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ และกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 
ครุศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๑.๓.2 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา กล่าวว่า  
คําช้ีแจงหน้า 7 ข้อ 4 อาจสรุปความตกหล่นไปหรือไม่ ซึ่งควรมีข้อความต่อท้ายว่า “หากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ไม่เห็นชอบด้วยกับคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการทั้งหมดหรือบางส่วน ก็มีสิทธิขอให้ 
เพิกถอนคําช้ีขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ต่อศาลที่มีเขตอํานาจภายใน 90 วัน นับแต่วันที่  
7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่พนักงานอัยการผู้รับมอบอํานาจผู้คัดค้านได้รับสําเนาคําช้ีขาด ทั้งน้ี  
ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 40” กล่าวคือ ควรนําข้อความของสํานักอัยการ 
มาระบุให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะอัยการไม่ได้ช้ีขาดเสียทีเดียวแต่ยังเปิดช่องให้มหาวิทยาลัยดําเนินการคัดค้าน
หรือเพิกถอนได้ภายใน 90 วัน 
  2. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ข้อความดังกล่าวเป็นข้อสรุปของคณะกรรมการ
พิจารณากรณีมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติใช้เงินคงคลัง โครงการชําระเงินค่าแห่งการงานพร้อมดอกเบ้ียตาม 
คําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ กรณีก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์และกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 
ครุศาสตร์ เน่ืองจากคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อความท่ีสํานักงานการยุติการดําเนินคดีแพ่งและ
อนุญาโตตุลาการ สํานักงานอัยการสูงสุด ส่งมาทั้งฉบับ ซึ่งคณะผู้บริหารและคณะกรรมการฯ ดังกล่าว  
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องคัดค้านเพราะไม่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และ 
ที่ไม่ได้ยกความดังกล่าวข้างต้นมานั้น เน่ืองจากความในหนังสือเป็นเพียงการแจ้งเท่าน้ันว่าหากไม่เห็นชอบ 
ก็สามารถดําเนินการคัดค้านได้   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  

 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖2 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม 

ครั้งที่ 9/๒๕๖2 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 

1. หน้า 6 บรรทัดที่ 26 แก้ไขข้อความ จากเดิม “...หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 25586” เป็น 
“...หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 25586” 

2. หน้า 7 บรรทัดที่ 2 เพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนา
เทคโนโลยีการอาหาร” เป็น “วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการเทคโนโลยีการอาหาร” 



๗ 
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3. หน้า 10 บรรทัดที่ 26 เพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “...ให้เสนอแนะ ดังน้ี” เป็น “...ให้
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี”  

4. หน้า 11 บรรทัดที่ 5 แก้ไขข้อความ จากเดิม “...เปลี่ยนแปลงไป มาระบุให้เพ่ือให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลง” เป็น “...เปลี่ยนแปลงไป มาระบุให้เพ่ือให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง” 

5. หน้า 11 บรรทัดที่ 29 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “เหมาะสมมากย่ิงน้ี...” เป็น 
“เหมาะสมมากย่ิงน้ีขึ้น...” 

6. หน้า 11 บรรทัดที่ 37 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “…ซึ่งมีทั้งหมด 22 ข้อ...” เป็น 
“…ซึ่งมีทั้งหมด 2212 ข้อ...” 

7. หน้า 13 บรรทัดที่ 20 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “ตอนพัฒนาหลักสูตรใหม ่
มีการเขียนไว้อย่างไร มาปรับปรุง...” เป็น “ตอนพัฒนาหลักสูตรใหม่มีการเขียนไว้อย่างไรเดิมเขียนไว้ว่า
อย่างไร มาในการปรับปรุง...” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖2 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ตามท่ีแก้ไข  

 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 

 
3.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลัทางธุรกิจ หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2563 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภา-
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้พัฒนา
หลักสูตรนําไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม 
ครั้งต่อไป น้ัน 
 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 รายละเอียด 
ตามเอกสารหมายเลข 3.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
หน้า 5 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 และ 4 แก้ไขเพ่ิมเติม จากเดิม “...พบว่ามีลักษณะการจ้างงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาแทนการทํางานโดยมนุษย์มากขึ้น แต่ไม่เบ็ดเสร็จ...” เป็น “...พบว่ามีลักษณะการ
จ้างงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาแทนการทํางานโดยมนุษย์ทํางานแทนมนุษย์มากขึ้น  
แต่ไม่เบ็ดเสร็จ...”   
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.) ต่อไป 
 

3.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภา-
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้พัฒนา
หลักสูตรนําไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม 
ครั้งต่อไป น้ัน 
 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหาร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2563 รายละเอียด 
ตามเอกสารหมายเลข 3.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
การประชุมสัมมนาวิชาการประจําปี ของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562  
ที่ผ่านมา ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ได้ให้ข้อคิดที่ตรงกับความเห็นของสภามหาวิทยาลัยหลายประการ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเรื่องการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ต้องให้เห็นว่ามีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรเดิม ซึ่งต้องกล่าวถึง
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ปัจจัยของการวิจัย ปัจจัยภายนอกที่เป็นสาเหตุทําให้หลักสูตรต้องเปลี่ยนแปลง  
เป็นต้น และจากน้ีไปไม่ว่าจะเป็นการเปิดหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร จะต้อง
มุ่งเน้นเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์และให้สอดคล้องกับการวิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม จึงขอเสนอให้แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อความ หน้า 8 ข้อ 1.2 ดังน้ี  

1) บรรทัดที่ 4 – 5 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “...ทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี 1) การพัฒนา 
การบริหารคนรุ่นดิจิทัล...” เป็น “...ทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี 1) การพัฒนาการบริหารคนรุ่นยุคดิจิทัล...”  

2) บรรทัดที่ 6 – 7 เพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “2) การพัฒนาการรู้ดิจิทัล...” เป็น  
“2) การพัฒนาการรู้เทคโนโลยีดิจิทัล...” 

3) บรรทัดที่ 8 – 9 ควรพิจารณาทบทวนคําว่า “การบริหารพนักงานมืออาชีพที่ไร้สังกัด 
(Freelancer)” และปรับข้อความให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่ายและถูกต้องตาม
หลักภาษาไทย 

2. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ตนได้ฟังการบรรยายของ ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ เก่ียวกับ
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เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรไว้ค่อนข้างตรงใจ ซึ่งมี 5 ประเด็น ดังน้ี 1) ความจําเป็นและเหตุผล 2) โครงสร้าง
หลักสูตร 3) ศักยภาพของอาจารย์ 4) การขอเปิดสอน และ 5) การประกันคุณภาพของหลักสูตร  
หากสภามหาวิทยาลัยยึดตามเกณฑ์ดังกล่าว โดยมอบมหาวิทยาลัยประสานไปยังคณบดีและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันจะทําให้ 
การพิจารณาหลักสูตรในสภามหาวิทยาลัยผ่านไปได้เร็วย่ิงขึ้น ยกเว้นการขอเปิดหลักสูตรใหม่  

3. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัย
ต้องปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น จํานวน
นักศึกษาที่ลดลง ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องวางแผนเพ่ือรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว ตนจึงเห็น
ว่าสภามหาวิทยาลัยควรต้ังคณะกรรมการขึ้นมาชุดหน่ึงเ พ่ือศึกษาหาแนวทางในการดําเนินงาน 
เรื่องน้ีอย่างจริงจังร่วมกับสภาวิชาการและฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย 

4. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เห็นว่าในประเด็นที่ ดร.นิพนธ์ คําพา เสนอมาน้ันควรมอบให้
คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยไปดําเนินการจะเหมาะสมกว่า เน่ืองจากเป็นฝ่ายที่มีข้อมูลและ
รายละเอียดที่ชัดเจนอยู่แล้ว 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นว่า ด้วยมหาวิทยาลัยจะเริ่มรับนักศึกษา
ในระบบ TCAS หรือ Thai University Center Admission System ซึ่งเป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแบบใหม่ ในรอบแรกประมาณเดือนธันวาคม หากล่าช้าไปอาจจะ 
ไม่ทันการณ์ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ยังคงค้างอยู่ในวงรอบของการปรับปรุงอีกเป็นจํานวนมาก 
มหาวิทยาลัยคาดว่าจะส่งหลักสูตรให้กับ สกอ. ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนํามาเปิดรับนักศึกษา เน่ืองจากการ
ให้ความเห็นชอบของ สกอ. น้ัน จะส่งผลกระทบต่อการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
ของนักศึกษา หากหลักสูตรใดที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. นักศึกษาหลักสูตรน้ันจะไม่มีสิทธ์ิกู้เงิน
ดังกล่าวได้ จึงทําให้มีผลกับการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรน้ัน ๆ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
สอบถามว่า ได้อ่านหลักการของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทําให้ตนเข้าใจว่า 
จากน้ีไปเรื่องหลักสูตรจะเป็นความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยอย่างเบ็ดเสร็จ หากเป็นเช่นน้ีภาระหน้าที่น้ี
จะตกเป็นของสภามหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการอนุมัติ โดยที่ สกอ. จะไม่เก่ียวข้องแต่อย่างใด ใช่หรือไม่ 

7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี นําเสนอข้อมูลว่า ปัจจุบันหลักสูตร
ทุกหลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และต้องส่งให้ สกอ. รับทราบ ซึ่งเป็นขั้นตอนปกติ
อยู่แล้ว แต่ระยะเวลาที่ สกอ. จะพิจารณาหลักสูตรต่าง ๆ และรับทราบน้ันค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน  
จึงส่งผลกระทบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของนักศึกษาดังกล่าว ดังน้ัน กรณีที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมได้ออกหลักการดังกล่าวน้ัน เป็นการดําเนินงานตามข้ันตอนปกติที่ต้องส่งหลักสูตรให้ สกอ. 
รับทราบก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษา  

8. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นดังน้ี   
1) ในอนาคตอันใกล้หลักสูตรต่าง ๆ จะต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เช่น สาขาหุ่นยนต์ สาขารถราง รถไฟฟ้า 
เป็นต้น และหากเป็นท้องถิ่น สังคม หลักสูตรต่าง ๆ ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ดังน้ัน หากมหาวิทยาลัย 
มีอํานาจเบ็ดเสร็จในการพิจารณาหลักสูตรก็อยากเสนอให้อยู่ในกรอบ 5 ด้าน ตามท่ี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ 
ได้นําเสนอในการสัมมนาวิชาการ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2) เรื่องงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ต่อไปน้ี
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จะเป็นการจัดสรรงบประมาณก้อนใหญ่ จะไม่จัดสรรก้อนเล็ก ๆ จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว
และรูปแบบของการทํางาน ควรทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นทีม จะทํางานคนเดียวน้ันค่อนข้างยาก 3) ควรทํา
ความเข้าใจคําว่า “นวัตกรรม” ให้ลึกซึ้ง และเร่งสร้างหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมขึ้นมาให้มากยิ่งขึ้น และ  
4) การเปิดหลักสูตรต่าง ๆ ควรนําคุณวุฒิ ที่ ก .พ . ให้ไว้กับหน่วยราชการต่าง ๆ มาพิจารณาด้วย  
หากมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ไม่ตรงตามคุณวุฒิที่ ก.พ. กําหนดไว้ให้กับหน่วยราชการต่าง ๆ 
บัณฑิตอาจจะไม่มีงานทําในอนาคตได้ 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 

 
 - ไม่ม ี-    
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 

  4.2.1 การอนุมัติใหป้รญิญาของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
ปกีารศกึษา 2561 ครั้งที่ 8/2562 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖2 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน 194 คน ซึ่งเป็น
การดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 ระดับปริญญาโท 16 คน   
 ระดับปริญญาตรี 178 คน 

   รวม 194 คน 
 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
  



๑๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ในหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี บางราย 
มีระยะเวลาที่กํ้าก่ึงระหว่าง 8 ปี จึงขอฝากให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนและตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง 
เพ่ือความรอบคอบ  
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน  194 คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 

 
4.2.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาการตลาด หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 
อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร นําเสนอ 

ที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 โดยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ 10/2562 เมื่อวันที่  
14 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําข้อเสนอแนะ
ของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ 
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๒.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา ให้ข้อคิดเห็น ดังน้ี 1) หน้า 59 ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ข้อ 13 
ควรปรับคําใหม่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีง่ายขึ้น เพราะหากอ่านข้อน้ีจะเข้าใจว่าเป็นการนําเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 2) หน้า 113 คอลัมน์เหตุผล ควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ จากเดิม  
“ตัดรายวิชาโดยนําเน้ือหามาบูรณาการกับรายวิชาความรู้เบ้ืองต้นการบัญชีและภาษีอากร (ACC 1105)” เป็น 
“ตัดรายวิชาโดยนําเน้ือหามาบูรณาการกับรายวิชาความรู้ เ บ้ืองต้นการบัญชีเบ้ืองต้นและภาษีอากร  
(ACC 1105)”    

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรใช้คําว่า “เจตคติ” แทนคําว่า “ทัศนคติ” เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมถึงให้ตรวจสอบหัวตาราง หากขึ้นหน้าใหม่ต้องมีหัวตารางเสมอ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ให้ข้อสังเกต ดังน้ี 1) รายวิชา MK 2107 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา เดิมหากจะเรียนได้นักศึกษาต้องผ่าน



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

รายวิชา MK 1101 หลักการตลาด เสียก่อน แต่เมื่อนํามาปรับปรุงเพราะเหตุใดจึงไม่ต้องผ่านรายวิชา  
MK 1101 หลักการตลาด จะส่งผลถึงคุณภาพที่อาจจะลดลงหรือไม่ 2) รายวิชา MK 4306 นวัตกรรมทาง 
การตลาด และรายวิชา MK 3311 นวัตกรรมทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ใช้ช่ือภาษาอังกฤษเหมือนกัน  
ขอให้พิจารณาตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง 

4. อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้าง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เหตุที่รายวิชา MK 2107 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ที่นํามาปรับปรุงใหม่โดยไม่ต้อง
ผ่านรายวิชา MK 1101 หลักการตลาด มาก่อนน้ัน เน่ืองจากต้องการให้นักศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนได้มีโอกาส
เลือกเรียนศาสตร์ทางด้านการตลาดมากย่ิงขึ้น ส่วนช่ือภาษาอังกฤษน้ันจะขอรับไปตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 

5. รองศาสตราจารย์ ดร .บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการวางแผนการรับ
นักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อผู้สําเร็จการศึกษาต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของตลาดและ 
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา 

6. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 
1) การเขียนวัตถุประสงค์ ควรมีการปรับโดยนําวัตถุประสงค์เดิมเป็นข้อหลัก ส่วนวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปหรือเพ่ิมเติมใหม่ให้เป็นข้อใหม่ต่อท้าย เพ่ือให้ง่ายต่อการอ่านและให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายย่ิงขึ้น 2) ควร
พิจารณาทบทวนการใช้คําต่าง ๆ ให้มีความหมายที่สอดคล้องและตรงกับความหมายของคําน้ัน ๆ อย่างแท้จริง 
เช่น วัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.3 นําคําว่า “พลวัต” มาใช้ แต่เมื่อไปอ่านความหมายของคําว่าพลวัตน้ัน  
ไม่สอดคล้องกับเน้ือหาข้อ 1.3.3 ที่เขียนไว้แต่อย่างใด 3) การเขียนคําอธิบายรายวิชา ควรคงเดิมไว้ในบรรทัด
ต้น ๆ ส่วนมีเน้ือหาใดที่เพ่ิมเติมมาให้นําไปต่อท้ายในบรรทัดถัดไป เพ่ือให้ง่ายต่อการอ่านและทําความเข้าใจ 

7. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า ปัจจุบันการตลาดเป็นเรื่องของยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างมาก ทําอย่างไร 
ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และถ่ายทอดได้แล้วจัดแข่งขัน เป็นต้น อาจารย์ควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เช่น 
กําหนดหัวข้อต่าง ๆ แล้วจัดแข่งขัน Pitching จึงขอฝากไว้ให้นําไปพิจารณาเน่ืองจากการแข่งขัน Pitching 
สามารถนําไปแข่งขันได้ในระดับประเทศ  
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต่อไป 

 
4.2.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรบญัชบีณัฑิต  

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
 
อาจารย์ ดร.วิภาวี ศรีคะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร นําเสนอ 

ที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป น้ัน  

 บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการ
สภาวิชาการได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข ๔.๒.3 นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่าในปัจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรูปด้านบัญชีค่อนข้างมาก สิ่งสําคัญคือผู้ตรวจสอบ
บัญชี ซึ่งมีสภาวิชาชีพเข้ามาดูแล ดังน้ัน หากมีการสํารวจว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีออกไปแล้ว 
ก่ีปีบัณฑิตเหล่าน้ันสามารถสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้จะมีประโยชน์อย่างมากเพ่ือนํามาเป็นจุดเด่นที่จะดึงดูด
ให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อ ขณะนี้หากเรียนบัญชีทั่วไปประสบความสําเร็จค่อนข้างยากเน่ืองจากมีโปรแกรม
สําเร็จรูปจํานวนมากเพราะโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แต่ต้องมุ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรพิจารณาตรวจสอบช่ือรายวิชา ACC 4211 และ ACC 4108 ทั้งช่ือภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เน่ืองจากยังเป็นช่ือเดียวกันไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อสังเกตว่า หลักสูตรน้ีมีความน่าเช่ือถือค่อนข้างมาก เน่ืองจากได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญด้านการบัญชีโดยตรงมาโดยลําดับ และได้มีการปรับแก้ไขมาแล้วก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อสังเกตว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี หรือสหกิจศึกษา ทั้งสองรายวิชาระบุจํานวนช่ัวโมง 
ในช่องศึกษาด้วยตนเองเท่ากับศูนย์ จึงแปลกใจว่าทั้งสองรายวิชาน้ีเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ 
ด้วยตนเองจากการปฏิบัติซึ่งข้อมูลที่ปรากฏขัดแย้งกับความเป็นจริง 

5. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า การระบายแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหลักสูตรน้ีควรให้ความสําคัญกับเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมให้มาก รวมถึงความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับด้วยซึ่งหากนักศึกษาเรียนไปแล้วไม่ได้รับความรู้ก็จะไม่เกิด
ประโยชน์ ดังน้ัน ขอให้พิจารณาทบทวนความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองของคอลัมน์คุณธรรม
จริยธรรมและความรู้อีกคร้ังหน่ึงเพ่ือความรอบคอบและให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

6. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ 
ดังน้ี 1) ควรเกร่ินนําว่าหลักสูตรน้ีได้เปิดมาต้ังแต่เมื่อใด มีการปรับปรุงเมื่อใด และใช้มาจนถึงปี พ.ศ. 2561 
และจากการประเมินผลหรือการศึกษาวิจัยพบว่าหลักสูตรน้ีไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เน่ืองจากมีการพัฒนา
โปรแกรมสําเร็จรูปและแอปพลิเคช่ันต่าง ๆ อย่างมากมาย จึงสมควรที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 
จากน้ันให้เพ่ิมเน้ือหาสาระที่สําคัญ ๆ จากเดิม เป็นต้น แล้วระบุให้ชัดเจนว่าเมื่อปรับปรุงหลักสูตรน้ีแล้ว 
จะมีผลกระทบอะไรตามมา 2) คําอธิบายรายวิชาหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องปรับ แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ให้ปรับโดยคงข้อความท่ีเก่ียวข้องเดิมไว้ แล้วให้เพ่ิมเติมข้อความใหม่ ๆ ต่อท้าย เพ่ือให้ง่ายต่อการอ่านและ 
ทําความเข้าใจ  

7. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ความคิดเห็นว่า หัวข้อต่าง ๆ เป็นการกําหนดมาจาก สกอ. ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ แต่สามารถ 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปเพ่ิมเติมในรายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ ของหลักสูตรได้   
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัย
นําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
ต่อไป 

 
๔.๒.4 การแก้ไขหลกัสตูรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูร 

และอาจารยป์ระจําหลกัสตูร จํานวน 2 หลักสตูร 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น ดังน้ี  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2561  
ขอแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 

(1) รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ ลี้รัตนาวลี เกษียณอายุราชการ แก้ไขเป็น อาจารย์  
ดร.เอกพงษ์ ดวงดาย 

(2) อาจารย์ชนินาถ จันทร ได้รับตําแหน่งทางวิชาการในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
แก้ไขเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินาถ จันทร  

(3) อาจารย์ ดร.จักรพงศ์ เต้ียมมี เปลี่ยนแปลงปีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
จากเดิม พ.ศ. 2551 เป็น พ.ศ. 25512552 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรฉบับปี พ.ศ . 2559  
ขอแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร นุตสาระ” เสียชีวิต เป็น 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร นุตสาระอาจารย์อิศรากร พัลวัลย์” และขอแก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร 
จากเดิม ““ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร นุตสาระ” เสียชีวิต เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร  
นุตสาระอาจารย์เกริกพงศ์ ใจคํา” 

 ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 
2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.4 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัย
นําเสนอ 



๑๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 
๔.๒.5 รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 

ระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั 
 
อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้มอบหมาย

ให้สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายใน
ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกปีการศึกษา อย่างต่อเน่ือง น้ัน  

ทั้ง น้ี ในปีการศึกษา ๒๕๖1 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖1 เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอรายงานผลฯ ดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.5 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ควรนําผลการประเมินไปพิจารณาทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุของการได้คะแนนน้อยในบางหลักสูตรเพ่ือหา
แนวทางการพัฒนาแก้ไขต่อไป 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 

 
๔.๒.6 มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๒.7 การประกนัคณุภาพภายใน ระดบัหน่วยงานสนบัสนุน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

๔.๒.8 เกณฑ์การประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัอุดมศกึษา 
กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. 2562 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
  



๑๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๓   พิจารณาแต่งตั้ง 
 

  4.3.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและแตง่ตั้งผูส้มควรดํารงตาํแหนง่ 
ผู้อํานวยการสาํนกัดิจิทลัเพือ่การศกึษา 

 
 ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการ 
สรรหาฯ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2562 ได้มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 24/2562 สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
น้ัน  
 บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้ อํานวยการสํานักดิจิทัลเ พ่ือการศึกษา 
ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2559 จนแล้วเสร็จ ประธานกรรมการจึงรายงานการดําเนินงานของกระบวนการสรรหาผู้อํานวยการ
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาที่ได้จากการสรรหา คือ อาจารย์ อํานาจ โกวรรณ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต้ังแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕62 เป็นต้นไป 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.3.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล
เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔ วรรคสอง ที่ประชุมได้เชิญอาจารย์อํานาจ โกวรรณ ผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา นําเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
รวมท้ังการนํานโยบายและแนวทางการพัฒนาของสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาไปสู่การปฏิบัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
(รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุมหมายเลข 1) 

จากน้ัน ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประชุมสภามหาวิทยาลัย และกรณีการอนุญาต 
ให้ศาสตราจารย์ (เ ช่ียวชาญพิเศษ) ดร .สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี คณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งบุคคลดังกล่าว 
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหา
บุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา รวมท้ังหมด จํานวน 5 ราย (ผู้ถูกคัดค้าน)  
อยู่ในห้องประชุมเพ่ือลงมติให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้หรือไม่ 

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม มีจํานวนทั้งสิ้น 21 ราย 
เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ ทําให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ผู้ที่ไม่ถูกคัดค้าน มีจํานวนเหลืออยู่ 16 ราย เพ่ือดําเนินการตามความในมาตรา ๑๕  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณามีมติให้
กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน  



๑๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ภายหลังจากที่ผู้ถูกคัดค้าน จํานวน 5 ราย ออกจากห้องประชุม คงเหลือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ไม่ถูกคัดค้าน จํานวน 16 ราย และที่ประชุมได้ดําเนินการเพ่ือขอมติเห็นชอบให้กรรมการที่ออกจากห้องประชุม 
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม คือ 11 เสียง จาก 16 เสียง และ 
ผลการลงมติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กรรมการที่ออกจากห้องประชุมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 ดังน้ัน ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  
นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
เข้าร่วมดําเนินการลงมติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

 
ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ตามลําดับ ดังนี้ 
๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการลงมติโดยลับ โดยให้เขียนสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายบนแผ่นกระดาษ

ที่ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยต้องได้คะแนนเสียงความเห็นชอบเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน 21 คน ดังน้ัน จํานวนเสียง 
เกินก่ึงหน่ึง คือ 11 คะแนน 

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จํานวน 21 คน ได้ดําเนินการลงมติโดยใช้ 
การลงคะแนนโดยวิธีลับและนับโดยเปิดเผย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังให้อาจารย์อํานาจ โกวรรณ 
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา โดยผลการลงมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้อาจารย์อํานาจ 
โกวรรณ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบและแต่งต้ังอาจารย์อํานาจ โกวรรณ เป็น ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ต้ังแต่
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕62 เป็นต้นไป 
 
  4.3.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและแตง่ตั้งผูส้มควรดํารงตาํแหนง่ 

คณบดบีณัฑิตวิทยาลัย 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม 
ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ได้มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง 
เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 25/2562 สั่ง ณ วันที่ 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 น้ัน  
 บัดน้ีคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  
จนแล้วเสร็จ ประธานกรรมการจึงรายงานการดําเนินงานของกระบวนการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
ต่อสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้จากการสรรหา คือ 



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ัง เป็น
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕62 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.3.2 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็น
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 9 ที่ประชุมได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน ผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นําเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งแนวทาง
ในการนํานโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติต่อสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียดแนบท้าย
รายงานการประชุมหมายเลข 2) 

จากน้ัน ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาเกี่ยวกับองค์ประชุมสภามหาวิทยาลัย และกรณีการอนุญาต 
ให้รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ และอาจารย์พิสิฏฐ์ 
โคตรสุโพธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดี
คณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะประธานกรรมการ 
และกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รวมท้ังหมด จํานวน  
5 ราย (ผู้ถูกคัดค้าน) อยู่ในห้องประชุมเพ่ือลงมติให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้หรือไม่ 

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม มีจํานวนทั้งสิ้น 21 ราย 
เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ ทําให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ผู้ที่ไม่ถูกคัดค้าน มีจํานวนเหลืออยู่ 16 ราย เพ่ือดําเนินการตามความในมาตรา ๑๕  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณามีมติให้
กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน  

ภายหลังจากที่ผู้ถูกคัดค้าน จํานวน 5 ราย ออกจากห้องประชุม คงเหลือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ไม่ถูกคัดค้าน จํานวน 16 ราย และที่ประชุมได้ดําเนินการเพ่ือขอมติเห็นชอบให้กรรมการที่ออกจากห้องประชุม 
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม คือ 11 เสียง จาก 16 เสียง และ 
ผลการลงมติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กรรมการที่ออกจากห้องประชุมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 ดังน้ัน ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ 
และอาจารย์พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล 
แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร เข้าร่วมดําเนินการลงมติเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการลงมติโดยลับ โดยให้เขียนสัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายบนแผ่นกระดาษ
ที่ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยต้องได้คะแนนเสียงความเห็นชอบเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน 21 คน ดังน้ัน จํานวนเสียง 
เกินก่ึงหน่ึง คือ 11 คะแนน 



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม จํานวน 21 คน ได้ดําเนินการลงมติโดยใช้ 
การลงคะแนนโดยวิธีลับและนับโดยเปิดเผย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผลการลงมติเป็นดังน้ี 

(๑) เห็นชอบ 20 คะแนน 
(๒) ไม่เห็นชอบ -  คะแนน 

   (งดออกเสียง 1 คน) 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบและแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ต้ังแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕62 เป็นต้นไป 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ 
 

 - ไม่มี -  
 

๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงนิ 
 
  - ไม่ม ี– 
  

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า เน่ืองจากระเบียบวาระที่ 4.6 เป็นวาระลับ เพ่ือให้ 
การประชุมดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง จึงขออนุญาตนําไปพิจารณาในวาระท้าย โดยขอนําระเบียบวาระที่ 5 ขึ้นมา
พิจารณาก่อน จากน้ัน จึงดําเนินการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6 และระเบียบวาระที่ 6 ต่อไป ตามลําดับ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุญาตให้นําระเบียบวาระที่ 5 ขึ้นมาพิจารณาก่อน จากน้ัน จึงดําเนินการพิจารณาระเบียบ

วาระที่ 4.6 และระเบียบวาระที่ 6 ต่อไป ตามลําดับ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
 5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ เรือ่ง รายชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ เพื่อเขา้รบัการเลือกเปน็กรรมการ 
ซ่ึงแต่งตั้งจากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. 2562 

  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัคร
ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือเข้ารับการเลือกเป็น
กรรมการซึ่งแต่งต้ังจากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 
16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยได้กําหนดให้มีการย่ืนแบบเสนอช่ือเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.  



๒๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ในฐานะผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  
19 – 22 สิงหาคม 2562 ไปแล้วน้ัน 
 บัดน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนแบบเสนอช่ือเป็นผู้แทนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 1 ราย ซึ่งเป็นไปตามประกาศฯ 
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว เพ่ือเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ 
ซึ่งแต่งต้ังจากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พ.ศ. 2562 ต่อไป รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 5.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

 
มติสภามหาวิทยาลัย  

รับทราบ  
 
 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6 และระเบียบวาระที่ 6 
ต่อไป ตามลําดับ 

 
๔.6 พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 

 
  4.6.1 การปรบัปรุงตาํแหน่งและคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จํานวน 8 ราย (วาระลบั) 

 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.6.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระ 
การประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
11/2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 ระเบียบวาระที่ ๔.6.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
  4.6.2 พิจารณาการกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตัง้พนกังานมหาวิทยาลัย 

ใหด้าํรงตาํแหน่งสงูขึ้น ตาํแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
กรณปีฏบิตังิานเฉพาะดา้นหรือเฉพาะทาง ระดบัชาํนาญการ  
จํานวน 1 ราย (วาระลบั) 

  
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.6.2 เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระ 
การประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
11/2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 ระเบียบวาระที่ ๔.6.2 (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 



๒๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

  4.6.3 พิจารณาการกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตัง้พนกังานมหาวิทยาลัย 
ใหด้าํรงตาํแหน่งสงูขึ้น ตาํแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  
กรณปีฏบิตัหิน้าทีห่ัวหน้าหน่วยงานที่มีลกัษณะใช้วิชาชพีและไม่ใช้วิชาชพี ระดบั
ชํานาญการ จํานวน 7 ตาํแหน่ง (วาระลบั) 

  
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.6.3 เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระ 
การประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
11/2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 ระเบียบวาระที่ ๔.6.3 (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 6.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖2 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 

(ระเบยีบวาระที่ 4.6.2 และระเบยีบวาระที่ 6.1 (วาระลบั)) 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม 
ครั้งที่ 9/๒๕๖2 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 (ระเบียบวาระที่ 4.6.2 และระเบียบวาระที่ 6.1 (วาระลับ))  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
รับรองรายงานการประชุม  

   
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๖2 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 (ระเบียบวาระที่ 4.6.2 
และระเบียบวาระที่ 6.1 (วาระลับ)) โดยไม่มีการแก้ไข  

 
 6.2 การเตรียมการเพื่อขบัเคลื่อนการดําเนนิงานตามยทุธศาสตรข์องกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
 

 ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังน้ัน มหาวิทยาลัยได้มีแผนในการขับเคลื่อน 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ไว้อย่างไร โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร แจ้งว่า เมื่อครั้งที่รัฐมนตรี
ได้พบกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยตนได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เดินทางไปประชุมแทน 
เน่ืองจากอธิการบดีติดราชการสําคัญน้ัน วันน้ันรัฐมนตรีได้ให้นโยบายเกี่ยวกับเรื่อง BCG: Bio-Circular-Green  
โดยให้นํามาต้ังเป็นโจทย์ในการวิจัย รวมถึงเรื่องการขับเคลื่อนและปรับปรุงมาตรฐานของหลักสูตร  
เรื่องธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย เป็นต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการแต่งต้ัง
คณะทํางานขึ้นมาทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ โดยวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ แล้วสรุปเพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร อว. ซึ่งรัฐมนตรีจะรับไปดําเนินการต่อไป 2) ด้านการ
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พัฒนาท้องถิ่น เป็นการดําเนินการตามพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งองคมนตรีได้ติดตาม 
การดําเนินงานโดยตลอด 3) ด้านคุณภาพวิชาการ จะศึกษาเรื่องวิชาการทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ที่ต้องการจะดําเนินการให้ตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีต่อไป และ 4) ด้านการผลิตและพัฒนาครู ทั้งสี่ด้าน
จะมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏของแต่ละแห่งไปร่วมกันพิจารณา จึงขอเรียนว่าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิได้สอบถามน้ัน ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดําเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นและด้านคุณภาพวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการต่ืนตัวอย่างมากและได้ดําเนินการขับเคลื่อนไปบางส่วนแล้ว และหากมีเรื่องใดเป็นภารกิจ
เร่งด่วนมหาวิทยาลัยจะต้ังคณะกรรมการไปดําเนินการเป็นเรื่อง ๆ ไป โดยเฉพาะเร่ืองหลักสูตรที่ต้องมีการปรับปรุง 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอย่างมาก เน่ืองจากรับนโยบายมาจากรัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรีหมดวาระก็เป็น 
เรื่องของมหาวิทยาลัยที่ต้องแก้ไขปัญหาต่อไป ยกตัวอย่าง หลักสูตรครู 4 ปี และ 5 ปี เป็นต้น ดังน้ัน บางเรื่อง 
ก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการตามกระแสได้ แต่มหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งน้ี ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ  
 ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งว่า 
ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการขอทุน โดยเฉพาะงบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งรัฐมนตรี 
ให้งบประมาณ จํานวน 37,000 ล้านบาท เน่ืองจากต้องการพัฒนางานวิจัย ซึ่งได้ปรับงบประมาณขึ้นจาก 0.80% 
เป็น 2% ของ GDP จึงเป็นโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการขอทุนโดยให้นํา ทั้ง 4 Platform 16 Program  
มาเป็นประเด็นในการดําเนินงาน ดังน้ี 
  Platform ที่ 1 คือ การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู้  
  Platform ที่ 2 คือ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
  Platform ที่ 3 คือ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน  
  Platform ที่ 4 คือ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ํา  
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างมากในเรื่องของการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยการให้ทุนเป็นแบบ Multi Year 
ขอได้ 3 ปี 5 ปี ซึ่งต่างจากเดิมที่ให้แค่ปีเดียวเท่าน้ัน จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต้องคิดการ
ให้ใหญ่ในเชิงบูรณาการทั้งหมดและต้องคิดให้จบ ต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า จนกระทั่งกลั่นออกมาจะเกิด
ผลกระทบตามมาอย่างไร เป็นต้น ซึ่งหากทําได้โครงการหรืองานวิจัยน้ันอาจจะถูกซื้อโดย อว. ต่อไป 
   
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
 
 6.3 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลยัครั้งตอ่ไป 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมเก่ียวกับกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  
คือ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 27 กันยายน ๒๕๖2 เวลา ๐๙.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2  
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 27 กันยายน 
๒๕๖2 เวลา ๐๙.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 
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 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ 
ให้ทันการปฏิบัติ จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบางส่วนบางเรื่องในระหว่างการประชุม 
ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 4.6 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒)  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 4 กันยายน 2562 
เฉพาะระเบียบวาระที่ 4.6 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒) 
 
เลิกประชุมเวลา 12.40 น.  
 
 มนสิชา รตันกจิ นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


